

QUỲNH PHỤ

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới



Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tham gia khơi thông dòng chảy, bảo vệ môi trường.

Là điểm sáng trong phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở Quỳnh Phụ đã có nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Để đưa phong trào

"Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tham gia xây dựng NTM" đến với đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó tập trung tuyên truyền thông qua tổ chức hội thảo, diễn đàn, hội thi,

tuyên truyền trên các kênh thông tin của đoàn như trên website, fanpage huyện đoàn, xây dựng chuyên mục thông tin, hiến kế xây dựng NTM; nhất là những bài viết nêu cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình điển hình trong phong trào xây dựng NTM.

Nhờ có những phương thức chỉ đạo, triển khai sáng tạo mà phong trào "Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tham gia xây dựng NTM" đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn đã tạo dấu ấn nổi bật. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Với phương châm "Tinh nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", tổ chức đoàn cơ sở đã đảm nhận trên 450 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 386 buổi vệ sinh môi trường, trồng 78 hàng cây thanh niên; thành lập 38 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, phòng, chống lụt, bão tại các địa phương; tu sửa 48 nhà văn hóa thôn; hoàn thành 25 đường hoa thanh niên với gần 4km... Toàn huyện đã tổ chức dọn vệ sinh gần 116km đường làng, ngõ xóm; khơi thông, nạo vét kênh mương trước mùa mưa bão; với trên 3.563m³ cây xanh các loại... Là người đang sống tại huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) về thăm quê, anh Trần Đăng Thành cho biết: Hàng năm tôi đều về thăm quê, mỗi lần đều thấy sự đổi khác của quê hương. Năm vừa rồi, tôi thấy sự đổi thay rõ nhất là con đường

bích họa ở sân vận động huyện và đường cở tại thị trấn Quỳnh Côi do thanh niên thực hiện. Tôi thấy rất đẹp và ý nghĩa. Một trong những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Quỳnh Phụ trong xây dựng NTM là tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu trong thanh niên. Toàn huyện có hơn 350 mô hình trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.100 lao động địa phương, lợi nhuận bình quân đạt từ 350 - 500 triệu đồng/năm. Đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn đã củng cố, xây dựng và phát triển các câu lạc bộ thanh niên tham gia phát triển kinh tế; hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Đồng thời, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho thanh niên, tư vấn học nghề và làm việc tại các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Anh Nguyễn Tuấn Tùng, cơ sở sản xuất bánh đa Hoa Ngộ, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) cho biết: Qua sự kết nối của tổ chức đoàn, nhiều thanh niên có thêm vốn để sản xuất, dù chưa nhiều nhưng đó là sự đồng hành

của tổ chức đoàn, bên cạnh đó, chúng tôi có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia phát triển kinh tế, các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội cũng được tổ chức đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã hỗ trợ, đảm nhận giúp đỡ thanh niên chậm tiến, phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em; tổ chức 22 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.852 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết thêm: Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của đoàn, Huyện đoàn Quỳnh Phụ sẽ đặc biệt chú trọng đổi mới hình thức và nội dung công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức cho thanh niên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng lớp thanh niên vừa "hồng" vừa "chuyên" theo lời dạy của Bác Hồ.

QUY TRÌNH RỬA TAY THƯỜNG QUY

Chú ý:
- Rửa tay bằng nước và xà phòng khi cần có vết bẩn. Thời gian mỗi lần rửa tay tối thiểu 30 giây, các bước 2,3,4,5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần;

Vượt qua sự căng thẳng trong dịch COVID-19

Việc cảm thấy buồn chán, căng thẳng, bối rối, sợ hãi hay tức giận khi xảy ra một cuộc khủng hoảng là chuyện bình thường. Trò chuyện với những người bạn tin cậy, bạn bè và gia đình có thể giúp xử lý tình trạng này.

Nếu bạn phải ở nhà, hãy duy trì lối sống lành mạnh – bao gồm chế độ ăn, ngủ, tập thể dục hợp lý và duy trì các mối quan hệ xã hội với những người bạn yêu quý ngay tại nhà bằng email và điện thoại.

Không hút thuốc lá, uống rượu bia hay dùng các chất kích thích khác để đối phó với cảm xúc của mình. Nếu bạn cảm thấy quá tải, hãy trò chuyện với nhân viên y tế hay nhân viên tư vấn. Hãy lên kế hoạch sẽ đi đâu và cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ về thể chất và tinh thần khi cần.

Chỉ tiếp nhận thông tin đáng tin cậy. Thu thập thông tin giúp bạn xác định được nguy cơ của mình một cách chính xác, để có những bước để phòng ngừa. Chọn xem những nguồn thông tin đáng tin cậy, như trang web của WHO, Bộ Y tế hay các địa phương.

Hạn chế sự lo lắng và bức bối bằng cách giảm bớt thời gian bạn và gia đình xem hoặc nghe các chương trình khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Liệt kê những cách bạn đã sử dụng trong quá khứ từng giúp bạn vượt qua khó khăn, và dùng những cách này để kiểm soát các cảm xúc tiêu cực của bạn trong thời gian đầy thử thách của dịch bệnh này.

Là 1 trong 3 doanh nghiệp của tỉnh được Bộ Công Thương cấp phép đủ điều kiện xuất khẩu gạo song thời gian qua việc xuất khẩu gạo của Công ty TNHH Liên Hạng (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư) gặp khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt và một số nước áp dụng nhiều rào cản thương mại. Để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh gạo, Công ty đã nhanh chóng xây dựng thị trường nội địa và chuyển hướng từ chế biến gạo thô sang chế biến gạo tinh, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất hiệu quả cao.

Trước đây, khi thị trường xuất khẩu gạo vào Trung Quốc và một số nước khu vực châu Á thuận lợi, mỗi năm Công ty TNHH Liên Hạng xuất khẩu trực tiếp và qua ủy thác từ 13.000 - 20.000 tấn gạo/năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty bị giảm đáng kể, nguyên nhân do nhiều nước nhập khẩu gạo đưa ra giá mua thấp, tiêu chuẩn chất lượng cao; riêng Trung Quốc còn áp đặt thêm hàng rào thuế quan khiến cho việc xuất khẩu gạo của doanh nghiệp trong nước bị đình trệ. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên Hạng cho biết: Với giá bán như hiện nay, thường nhân xuất khẩu gạo gần như không có lãi, thậm chí lỗ nên khó có

Hiệu quả chuyển hướng đầu tư sản xuất, kinh doanh gạo

thể duy trì việc xuất khẩu gạo với số lượng lớn được. Trước thực tế đó, chúng tôi quyết định đầu tư phát triển thị trường trong nước kết hợp với gia tăng sản xuất sản phẩm chế biến từ gạo. Để chiếm lĩnh thị trường trong nước, Công ty TNHH Liên Hạng đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu với hơn 1.000ha ở các huyện Tiên Hải, Vũ Thư, Kiến Xương và Đông Hưng. Nhằm nâng cao chất lượng gạo và tạo thương hiệu gạo dinh dưỡng, Công ty triển khai mô hình chăm sóc lúa bằng phân bón vi sinh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc sinh học để phòng, trừ sâu bệnh. Công ty đầu tư mới dây chuyền sấy hiện đại phục vụ việc sơ chế và bảo quản nông sản; dây chuyền xay xát, tách màu phân loại gạo. Nhờ đó, chất lượng gạo của Công ty được nâng lên đáp ứng nhu cầu của đối tác doanh nghiệp, các trường học, bếp ăn tập thể và người dân trong cả nước. Công ty cũng thành lập hệ thống 40 đại lý ở các tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm cung cấp gạo trực tiếp tới

người tiêu dùng, hạn chế chi phí khâu trung gian giúp người tiêu dùng được hưởng giá tốt nhất. Một trong những đột phá mang tính chiến lược của Công ty TNHH Liên Hạng là việc mở thêm ngành nghề mới: sản xuất bánh phở và bún chất lượng cao. Doanh nghiệp đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng mua dây

chuyển sản xuất bánh, bún hiện đại với công suất 5 tấn/ngày đêm. Với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, tỷ lệ tự động hóa đạt 80% quy trình sản xuất, dây chuyền khép kín, sử dụng nước RO để chế biến, sản phẩm bánh phở và bún của Công ty luôn bảo đảm chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện Công ty TNHH

Liên Hạng cho ra 2 dòng sản phẩm gồm bún, bánh phở tươi ăn liền và bún, bánh phở khô mang thương hiệu Vione đạt tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 đủ điều kiện xuất khẩu. Đặc biệt, với công thức chế biến gia vị bánh phở ăn liền đặc sắc dựa trên hương vị cổ truyền phố Việt Nam, sản phẩm bánh phở ăn liền của Công



Sản phẩm bún tươi mang thương hiệu Vione của Công ty TNHH Liên Hạng.

ty TNHH Liên Hạng đã hấp dẫn người tiêu dùng và tạo sức cạnh tranh vượt trội so với các sản phẩm mì ăn liền đang có trên thị trường. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Liên Hạng cho biết: Việc chế biến sản phẩm từ gạo cho giá trị cao gấp gần 5 lần so với kinh doanh thuần gạo, vấn đề thị trường tiêu thụ không bị bó hẹp và có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường quốc tế hơn. Mặc dù mới đưa vào sản xuất sản phẩm bánh phở và bún nhưng Công ty đã có hợp đồng tiêu thụ bún tươi cho nhà máy Samsung Bắc Ninh với sản lượng 180 tấn/tháng. Ngoài ra, sản phẩm bún, phở ăn liền đã tiếp cận được người tiêu dùng Hà Nội với tín hiệu rất tích cực, tạo động lực cho doanh nghiệp tiếp tục chuyên tâm đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thực phẩm trong thời gian tới.

Mặc dù gặp khó khăn trong hoạt động xuất khẩu gạo nhưng năm 2019 Công ty TNHH Liên Hạng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 20%, doanh thu đạt gần 250 tỷ đồng. Sự điều chỉnh đầu tư sản xuất, kinh doanh đúng hướng không chỉ giúp Công ty kịp thời tháo gỡ khó khăn mà còn tạo ra thế và lực để phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu hơn 300 tỷ đồng trong năm 2020.

KHÁC ĐUẦN

(theo hanoimoi.com.vn)

CỰU CHIẾN BINH BÙI THẾ TRÌ

Làm giàu từ táo đào vàng

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cựu chiến binh (CCB) Bùi Thế Trì, thôn Phạm, xã Phú Châu (Đông Hưng) đã vượt qua thương tật, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả của gia đình sang trồng táo đào vàng và một số rau, củ, quả khác cho thu nhập cao.

Năm 1975, sau khi xuất ngũ trở về địa phương với thương tật 61%, thấy kinh tế gia đình khó khăn, ông Trì không quản khó nhọc cùng vợ rong ruổi khắp nơi mua phế liệu về bán kiếm lời. Khi có lưng vốn thì rời làng ra mặt phố Tăng mở cửa hàng thu mua phế

liệu và bán hoa quả song cuộc sống của gia đình vẫn chật vật bởi buôn bán khó khăn. Khi tình có cơ chế cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả đất nông nghiệp, CCB Bùi Thế Trì quyết định rời phố về lại làng, chuyển đổi trên 1.500m² đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Ngày đầu ông vừa làm vừa thăm dò, học hỏi, tìm tòi loại cây ăn quả phù hợp với chất đất, cho hiệu quả kinh tế cao nhất để đưa vào trồng tại vườn của gia đình. Sau thời gian trồng thử nghiệm 35 cây táo đào vàng mà ông cất công mua từ Ninh Thuận

ra có hiệu quả, ông mua thêm 65 cây nữa về trồng kín vườn. Vườn táo đến nay đã cho thu hoạch được 7 năm, thời gian thu hoạch từ tháng 11 năm trước tới giữa tháng 3 năm sau. Mỗi vụ táo thu được trên 3 tấn quả, bán được 100 - 150 triệu đồng. Táo vừa ngon vừa bảo đảm chất lượng nên người dân trong và ngoài xã tới tận vườn mua, ông Trì không phải đi chợ bán, cũng không phải lo đầu ra. Anh Trần Đình Cường, phố Tăng, xã Phú Châu cho biết: Tôi thường đến mua táo tại vườn nhà ông Trì về ăn và làm quà biếu mang đi các tỉnh, mọi người đều khen ngon bởi

táo quả to, vỏ bóng, ngọt, giòn, hạt nhỏ. Để có vườn táo trĩu quả, chất lượng cao, không sâu, ông Trì luôn chăm sóc, bón phân cho từng gốc táo theo đúng quy trình. Ông Trì cho biết: Vườn táo tôi trồng, chăm sóc theo đúng kỹ thuật mà người cháu là chủ vườn táo lớn trong Ninh Thuận hướng dẫn. Trồng táo theo luống, theo hàng, khi thu hoạch hết quả thì đốn cây, quét vôi lên thân cây để khử nấm, chống sâu bệnh cho cây đồng thời rắc toàn bộ vôi bột dưới đất quanh gốc cây. Khi táo ra hoa rui đến nhiều thì phun thuốc trừ rui, khi táo có quả thì đánh rui bằng phương pháp thủ công để không ảnh hưởng đến chất lượng quả. Khi quả táo to bằng ngón tay cái thì bón phân kali để kết hợp với nước đậu tương nghiền ngâm hàng năm tưới cho cây... Đặc biệt, để cây táo không

bị gãy cành khi có gió bão, khi trĩu quả, dễ chăm sóc và thu hoạch, ông Trì đã làm giàn cho táo rất công phu. Ông chia sẻ: Làm giàn cho táo có nhiều lợi ích nhưng mất nhiều thời gian, công sức, vì cành táo rất giòn, dễ gãy nên phải uốn cành cho leo giàn đúng thời điểm cây nảy lộc, vươn chồi. Có giàn đỡ nên dù vườn táo ở ngoài cánh đồng song nhiều năm qua táo của gia đình ông Trì ít bị gió bão gây thiệt hại, khi thu hoạch chỉ cần đứng dưới hái quả chứ không phải leo cành hay bắc ghế như các hộ trồng táo khác. Để tăng thu nhập cho gia đình, ông Trì tận dụng diện tích trống bên dưới làm luống trồng cà chua, khi đến táo thì cà chua cũng đã ra hoa. Ông còn tận dụng diện tích bờ rào quanh vườn táo trồng nghệ, gừng, củ từ, đu đủ, cà chua, dưa chuột, hoa thiên lý. Các loại rau, củ này mỗi năm cũng đem

lại nguồn thu hàng chục triệu đồng cho gia đình. Ông Tạ Xuân Thuộc, Chủ tịch Hội CCB xã Phú Châu khẳng định: Với sự cần cù, năng động và quyết

tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế", CCB Bùi Thế Trì đã đưa gia đình vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, xứng danh Bộ

đội Cụ Hồ. Nhiều năm qua ông Trì đều đạt danh hiệu "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi", được các cấp hội CCB khen thưởng.

THU HIỀN



Cựu chiến binh Bùi Thế Trì thu hoạch táo.